

ตรวจอดีตชาติ

นำเสนอเมื่อ : 2 มี.ค. 2552

ตรวจอดีตชาติ

ในกาลสมัยก่อนๆในอดีต มนุษย์เรามีความสามารถที่จะทราบและรู้เห็นเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตได้ มีตาทิพย์ที่จะเห็นอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของโลกทิพย์และจิตวิญญาณได้ดีเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้เมื่อก่อนล้วนบริสุทธิ์ สัตว์ก็สามารถพูดและเข้าใจภาษามนุษย์ได้ มีความบริสุทธิ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กาลเวลาผ่านไปเรื่อยๆมนุษย์ก็เริ่มใช้ความสามารถพิเศษที่ตัวเองมีอยู่เกินขอบเขตมากขึ้น อันเนื่องมาจากกิเลส ตัณหา ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง แรงอาฆาตพยาบาท อำนาจของโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจของมนุษย์สะสมกันมาเป็นเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบัน จิตมนุษย์จึงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้ความสามารถพิเศษต่างๆที่มนุษย์มีอยู่ถูกปิดบัง ก็เลยทำให้มนุษย์เราในปัจจุบันไม่สามารถที่จะรับรู้หรือสัมผัสกับเรื่องราวเหตุการณ์ของตนหรือคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ เปรียบเสมือนวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีอะไรที่ทึบแสงมาปิดครอบบังเอาไว้ เราจึงไม่สามารถที่จะรู้และมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างในได้ ว่ามีอะไรบ้าง ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนหนักที่ยังมีสัมผัสตรงนี้อยู่(สัมผัสที่๖)

ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา สามารถขจัดความมืดที่ปิดบังจิตเหล่านี้ให้หมดไปได้โดยการฝึกจิต ฝึกสมาธิ โดยพื้นฐานจะต้องทำให้จิตมีศีลและกัธรรม เพราะการ

รักษาศีลนั้นจะทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้น ส่วนธรรมนั้นจะทำให้จิตสูงขึ้น
ไม่ตกต่ำ ส่วนสมาธินั้นทำให้จิตมีพลังและอภิญญา เมื่อเราทำ
ตามที่กล่าวมาได้สมบูรณ์แล้ว การรู้เห็นอดีตอนาคตของเราหรือ
ของคนอื่นๆ มิติอื่นๆ เช่น โลกทิพย์หรือจิตวิญญูณ ฯลฯ ก็จะมี
ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกอะไร

การตรวจดูอดีตชาตินั้น ทำให้เราได้รู้ว่าตัวของเราเป็นใคร
มาจากไหน? ตายเกิดกันมาแล้วกี่ครั้ง ผลของการตายการเกิด
เป็นมนุษย์บ่อยๆมีผลกระทบกับเราในปัจจุบันอย่างไร? เกิดมา
แล้วมาทำอะไร? เวลาตายแล้วดวงจิตดวงวิญญาณของเราจะไป
ไหน? ทำให้เราได้รู้ว่าภพภูมิของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริง
เมื่อเรารู้อดีตชาติก็ทำให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันเราควรจะทำอะไรดี
เพราะตัวสัญญาของเราจะเก็บข้อมูลเรื่องราวต่างๆของเราเอาไว้
เช่น ในชาติที่แล้วตัวของเราเคยเกิดเป็นชายเป็นทหารระดับแม่
ทัพหรือหัวหน้าในสมัยของพระนเรศวร พอเราเกิดเป็นมนุษย์
ในชาตินี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม อาชีพของเราในชาตินี้จะ
เจริญก้าวหน้าดีคือ อาชีพข้าราชการทหาร หรือในชาติที่แล้ว
เคยเกิดเป็นนางกำนัลคอยรับใช้กษัตริย์หรือเจ้านายอยู่ใน
พระราชวัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารหรือทำอาหาร
พอเราเกิดมาในชาตินี้ เราก็จะมีความสามารถมีความชำนาญ มี
การเรียนรู้รับและรับรู้ได้รวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ อาชีพของเรา
จะเจริญก้าวหน้าได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร บางคนชาติที่แล้ว
เป็นแพทย์ พยาบาล เป็นพ่อค้า ในชาตินี้คนเหล่านี้ก็จะมี
ความชำนาญเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้เป็นต้น การที่เราได้รับรู้เรื่อง
ในอดีตชาติของเราแล้ว พอมาชาตินี้เราก็จะมาทวงเอาคืนว่าเป็น
ของเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ไช้ นะ เพราะมันคนละกาลเวลา คน
ละสถานะกันแล้ว อดีตชาติที่แล้วเคยเป็นอย่างไรชาติปัจจุบันนี้
สัญญาเก่าก็จะติดตามมาอย่างน้อยก็ ๘๐ ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์เลย
ทีเดียว

๑. มาสว่างไปสว่าง

๒. มาสว่างไปมืด

๓. มามืดไปสว่าง

๔. มามืดไปมืด

เรามาเป็นมนุษย์แล้วมาแบบไหนแล้วจะไปแบบไหน อย่ามาแล้ว
หลงอยู่กับสมบัติของมนุษย์ ลาภยศ อำนาจ สรรเสริญและชื่อเสียง
ไม่ทำบุญสร้างกุศลสะสมเสบียงเป็นของเราเอาไว้เดินทาง
ไกล เพราะทางเดินที่เราจะต้องเดินนั้นยังอีกไกลและยาวนาน
ให้ดูหรือเลือกเอาว่าเราจะเป็นข้อที่เท่าไร?